

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI MẸ TRONG VIỆC HÌNH THÀNH TÌNH YÊU CHO CON GÁI

LÊ THỊ BÙNG

Đại học Sư phạm - ĐHQGHN

Đặt vấn đề

Những người làm cha, làm mẹ ai mà chẳng thương con, lo cho con được khoẻ mạnh, học hành, trưởng thành và có cuộc sống hạnh phúc. Dạy con tốt là nguyện vọng của mỗi gia đình chung và người mẹ nói riêng. Nhưng chỉ có lòng mong muốn thì chưa đủ, mà còn phải có những kiến thức cần thiết về mục đích, nội dung và có phương pháp giáo dục thích hợp.

- Một trong những điều mà các gia đình nói chung và người mẹ nói riêng là mong muốn con cái có hạnh phúc mai sau. Con nào mẹ cũng thương nhưng con gái thường được người mẹ quan tâm, âu yếm hơn. Người mẹ từ thực tiễn của mình càng thấu hiểu và thông cảm cho con gái vì sớm muộn con gái sẽ làm thiên bẩm của người mẹ. Việc con gái có chọn cho mình một người bạn đời chung thủy hay không? Có xây dựng được một gia đình hạnh phúc hay không? Đó là những mong muốn cũng là nỗi lo của mọi gia đình, trong đó trước tiên là người mẹ.

Chính xuất phát từ nỗi lo và lòng mong muốn ấy mà người mẹ luôn quan tâm đến đời sống tình cảm nói chung và tình yêu nói riêng cho con gái.

- Hiện nay trong xã hội ta số người ly hôn ngày một tăng, trong số các vụ ly hôn thì số trong tuổi thanh niên chiếm tỷ lệ cao. Đó là điều báo động đến mỗi gia đình và toàn xã hội; đã và đang đặt vấn đề tìm ra những biện pháp hữu hiệu để làm "lành mạnh hoá" xã hội.

Để góp một phần vào việc xây dựng hạnh phúc cho con gái, chúng tôi đã tổ chức điều tra 220 nữ sinh viên và giáo sinh năm thứ nhất và năm thứ ba tại Trường ĐH Sư phạm - ĐHQG Hà Nội và trường Cao đẳng Sư phạm Hải Hưng về vai trò của người mẹ trong việc hình thành tình yêu cho con gái.

Vài nét về vai trò của gia đình trong đó vai trò của người mẹ ảnh hưởng đến hình thành tình yêu cho con gái.

- 1- Gia đình bao giờ cũng là nơi giáo huấn đầu tiên của đứa trẻ và bà mẹ nào cũng "dạy con từ trong trứng nước" nghĩa là dạy con từ thuở còn thơ.
- 2- Gia đình trong việc giáo dục con cái có nhiều điều kiện thuận lợi mà nhà trường và xã hội không có, chẳng hạn là quan hệ tình cảm ruột thịt giữa cha mẹ và con cái đặc biệt là qua người mẹ - con là tình cảm thiêng liêng hiếm có của con người.
- 3- Gia đình, đặc biệt người mẹ, là nơi đầu tiên hun đúc tình người cho trẻ qua các hoạt động sơ khai trong đó có hoạt động giao tiếp từ khi đứa trẻ mới lọt lòng mẹ. Tâm hồn dân tộc Việt Nam, những phẩm chất tốt đẹp của dân tộc (kết tinh truyền thống văn hoá bốn nghìn năm của dân tộc ta) nảy sinh và hình thành mau chóng thông qua nếp sống thủy chung, cần

cù dũng cảm, đảm đang giàu tình thương người qua những lời ru, tiếng hát câu ca dao, phú đậm đà của các bà mẹ. Đặc biệt thông qua tình yêu đảm thắm, sự âu yếm trìu mến người mẹ. Chính đó là cơ sở để đảm chối, nảy lộc, ra hoa, kết quả cho tình cảm cao sau này:

"Thương người như thế thương thân".

Chúng tôi đã ra câu hỏi cho sinh viên : "Hãy cho điểm cho những ảnh hưởng tích cực với việc hình thành việc tình yêu cho con trong các mối quan hệ sau đây: cho điểm 3 cho ảnh hưởng tốt nhất, sau là điểm 2, 1, 0 và cho điểm -3 cho ảnh hưởng tiêu cực rồi đến -2, -1, -0,5 và -0,25. Kết quả chúng tôi thu được ở sinh viên năm thứ 3 khoa Tâm lý, khoa Hoá năm thứ I Trường Sư phạm - ĐHQG Hà Nội và sinh viên năm thứ I khoa Anh, Nga, Văn, Toán, Lý trường đại học Sư phạm Hải Hưng như sau (n/c ở 220 sinh viên Nữ)

Điểm	Cha	Mẹ	Ông Bà	Anh, chị
3	169	200	79	128
2	16	10	46	29
1			41	24
0				

Qua kết quả của bảng trên chúng tôi nhận thấy tình yêu của người mẹ và ảnh hưởng người mẹ rất quan trọng trong việc hình thành tình yêu cho con gái. Các em dành cho mẹ với số điểm cao nhất là 3 và kết quả cao nhất 200 trên 220 khách thể nghiên cứu, chỉ số 90,9%. Điều đó chứng tỏ rằng tình yêu của người mẹ, việc làm của người mẹ phải là cho tâm hồn của con em trở lên phong phú chẳng những đem lại cho con mà cần khôi hài hoà giữa nhận thức, tình cảm và hành động tốt đẹp và phải rèn luyện những đức tính quý cho các em.

Chính vì lẽ đó, một tình yêu sáng suốt đòi hỏi cao đối với con cái nghĩa là phải là cho ta nhìn thấy con mình là một công dân tốt trong tương lai. Qua các nhu cầu, biểu hiện các em hôm nay mà ta nhìn thấy nhu cầu và sự biểu hiện của ngày mai.

Khó mà giáo dục được người công dân và nhà yêu nước, khi không có một nền tảng đức vững chắc làm cơ sở cho mỗi nhân cách. Có ai trong số các bậc cha mẹ lại chẳng tin hy vọng được thấy con mình trở thành người nhân hậu, nhạy cảm tốt bụng và cởi mở.

Bồi dưỡng tình yêu nói chung và tình yêu nam nữ cho con gái chính là bồi dưỡng nhân hậu cho trẻ em tức là dạy các em suy nghĩ, xúc cảm và hành động theo quy luật những quan tốt đẹp giữa người và người. Đứa con của chúng ta sẽ trở thành người như thế điều đó phụ thuộc vào sự giáo dục. Đứa trẻ tiếp thu những bài học đầu tiên về tình thương con người. Tình yêu đã cho nhiều hơn nhận (nhất là con gái rất nhạy cảm, nhũ xúc) là ở trong gia đình. Các ý kiến và hành động của người mẹ, thái độ của người mẹ mọi người ở trong nhà, ở ngoài đường, ở nơi tập thể, ở nơi làm việc là tấm gương cho noi theo.

4. Gia đình cũng là nơi có điều kiện quan tâm đến con gái. Đặc biệt là người mẹ hiểu biết tâm lý của con gái. Về phụ nữ người ta hay nói: là "phái đẹp" nghĩa là đẹp hình thức và hành vi cử chỉ đối với mọi người.

Mặt khác, phụ nữ cũng là "phái yếu". Vì vậy, gia đình nhất là người mẹ hiểu rõ tâm tư, cảm xúc của con gái hơn ai hết. Có niềm vui, nỗi buồn, sự thành công, sự thất bại trong công việc, trong đời tư, nhất là sự đổ vỡ niềm tin của một tình yêu, hay sự hạnh phúc khi gặp người trai hoà hợp. Con gái hay đau buồn, hay suy nghĩ hơn và lúc ấy nó lại gục đầu vào lòng mẹ được che chở, để được mẹ an ủi, động viên. Vì quan niệm xã hội trước kia hay trọng khinh nữ. Người mẹ hơn ai hết trong gia đình thường hiểu tâm tư, tình cảm sức khoẻ của con gái. Người mẹ động viên con gái phấn đấu vươn lên trong học tập và hoạt động xã hội. Ngược lại, người mẹ phải có sự phân công cụ thể cho con trai và con gái một cách phù hợp. Vì người mẹ hơn ai hết cần và phải đấu tranh và tạo điều kiện cho con gái cũng được học tập và cống hiến nhiều nhất cho xã hội. Mặt khác, con gái có được học hành tử tế sẽ có kiến thức tạo điều kiện bình đẳng với nam giới - Đó cũng là cơ sở cho việc tạo thế cho người bạn trai này không coi thường. Và lại, người phụ nữ có tri thức sẽ tạo đà cho sự nhạy bén tình cảm đối nhân xử thế, trong việc lựa chọn cho mình có người bạn đời như ý muốn.

Tóm lại: Gia đình đó là một trường học đầu tiên trong đó đứa trẻ tập suy nghĩ cảm xúc, sống giữa người đời. Một câu nói, một nụ cười, một cái nhìn, mỗi cử chỉ của người thân. Thái độ của người mẹ đối với người khác hết thảy đều tác động mạnh đến đứa trẻ trong giai đoạn nhận thức thế giới. Những mầm mống của thái độ tàn nhẫn, ích kỷ, độc ác bị đứa trẻ tiếp nhận từ trong gia đình, mặc dù, chúng ta hoàn toàn không muốn thừa nhận mình là người có lỗi trong chuyện đó. Do đó, gia đình là môi trường xã hội đặc biệt để dạy và rèn luyện nhân cách con gái nói chung và tình yêu cho con gái nói riêng.

Bởi vì, chính con gái của chúng ta nếu được giáo dục tốt sau này sẽ làm đắm chìm, nảy nở những nguồn tình cảm mới dồi dào mạnh mẽ cho xã hội. Vì chính bản thân con gái giàu tình cảm, giàu tình thương là cơ sở cho lòng nhân hậu trong các mối quan hệ người - người và trong tình yêu của mình.

Kết quả bước đầu của việc tìm hiểu nghiên cứu - những phẩm chất của người mẹ ảnh hưởng đến sự hình thành tình yêu cho con gái.

Như trên chúng tôi đã trình bày vai trò của gia đình đặc biệt vai trò quan trọng của người mẹ trong việc giáo dục tình yêu cho con gái như thế nào.

Người mẹ cần có những phẩm chất nào? những phẩm chất ấy có ảnh hưởng gì đến việc thành tình yêu cho con gái?

1. Sơ lược vài nét đặc trưng đối tượng nghiên cứu

Tường	Khoa	Số lượng	Tỷ lệ %
Đo đẳng phần li Hưng	Toán (1)	41/50	85%
	Văn (V)	25/28	89%
	Lý (V)	25/45	57%
	Nga (V)	30/33	99%
	Anh (V)	19/23	75%
HSP I Hà Nội	Khoa hoá (1)	14/24	58,3%
	Khoa Tâm lý (3)	18/22	81%
Tổng cộng		172/227	75%

Qua bảng thống kê chúng tôi thấy một thực tế là các trường cao đẳng Sư phạm và đại học Sư phạm hầu hết là nữ. Con gái vào nghề Sư phạm là phù hợp với sức khoẻ của sự nghiệp giáo dục. Chính thực tế ấy cũng cho chúng ta biết rằng nhà trường và gia đình trong vai trò của người mẹ rất quan trọng trong việc giáo dục những phẩm chất cần thiết trong tình yêu cho con gái. Bởi lẽ, một người con gái nếu đối xử với một người hậu, trung thực, hết lòng vì người khác, vì xã hội thì cũng là người chung thủy và thương yêu, tế nhị với người yêu của mình.

Người mẹ không chỉ giáo dục con gái vừa làm nghĩa vụ của một cô giáo - giáo viên đào tạo thế hệ trẻ tương lai của đất nước - mà điều quan trọng của chính họ là những mẹ tương lai. Họ sẽ tiếp tục, giáo dục thế hệ con cái của họ về sau. Chính từ thực tế đòi vai trò của người mẹ lại càng quan trọng. Muốn hoàn thành hai chức năng trên người cần phải có tri thức. Tri thức ở đây không chỉ đơn thuần đánh giá có bằng tốt nghiệp

Đối tượng nghiên cứu	Cán bộ nhà nước	Làm ruộng	Giáo viên	Bộ đội	Liệt sĩ	Về hưu	Thương binh	Bác sĩ	Công nhân
Cao đẳng Sư phạm Hải Hưng	54	65	7	0	0	6	0	1	1
Khoa Tâm lý năm thứ 3 ĐHSP I HN	5	12	1	0	0	2	0	0	0
Khoa hoá năm thứ I ĐHSP I Hà Nội.	4	10	2	0	0	2	0	0	8

hay không hay chỉ là cán bộ công nhân viên nhà nước. Vấn đề cơ bản là người mẹ có kể cả tri thức văn hoá và tri thức cuộc đời tức là cách xử thế những tình huống trong sống. Nghĩa là, người mẹ cần có vốn văn hoá chung xuất phát từ vấn đề trên chúng hiểu hoàn cảnh sống của từng sinh viên.

Qua kết quả điều tra về hoàn cảnh sống trên, chúng tôi nhận thấy: hai thành phần người mẹ chiếm nhiều nhất là cán bộ công nhân viên nhà nước (kể cả giáo viên, bộ đội, công nhân). Sau đó đều làm ruộng. Người mẹ nông dân trong quan niệm của các em chỉ làm lữ làm ăn như xưa nữa mà ngày nay người mẹ nông dân bằng vốn tri thức của mình đã dạy con nên người.

Một nữ học sinh lớp văn năm thứ I Cao đẳng Sư phạm Hải Hưng viết: "Mẹ tôi tuy công việc ngoài đồng, song mẹ tôi luôn dặn: phải biết sống hoà mình vào tập thể và với bạn bè, phải biết chọn cho mình một người yêu tốt - không cần đẹp, miễn là họ yêu mình". Đó là tư tưởng, thái độ của người mẹ nông dân trong chế độ mới. Hầu hết em nếu là cán bộ công nhân viên nhà nước thì trình độ và thời gian cho phép để thực hiện việc giáo dục con cái. Em N, năm thứ I Khoa Toán trường Cao đẳng Sư phạm Hải Hưng "Mẹ tôi là kế toán cho một cửa hàng thị xã công việc rất bận, song lúc nào mẹ cũng phải luôn bình tĩnh, thận trọng chọn người yêu. Con nên lấy người nào yêu con hơn yêu".

Qua một số ví dụ trên chúng tôi nhận thấy thành phần gia đình (hoàn cảnh sống) của người mẹ, sự giáo dục của người mẹ, sự giáo dục của người mẹ sẽ gieo vào lòng các em niềm tin, sự kính trọng và noi gương theo cuộc sống của người mẹ.

2- Những phẩm chất của người mẹ trong gia đình ảnh hưởng đến tình yêu cho con gái.

Như trên chúng tôi đã trình bày: Người mẹ là chỗ dựa đầu tiên và mãi mãi về sau cho con - nhất là con gái. Nhưng muốn là một việc, còn hạt giống mà người mẹ gieo như thế nào, có nảy mầm đâm chồi, ra hoa, kết quả hay không lại là chuyện khác. Điều ấy phụ thuộc nhiều yếu tố. Song yếu tố quan trọng và có thể nói trong chừng mực nào đó nó quyết định trước tiên phải tùy thuộc vào những phẩm chất đạo đức của người mẹ đối với chồng, với bạn bè, với con cái mà trước hết là đối với người chồng. Như chúng ta đã biết trừ những trường hợp cá biệt, biến dị không tốt thì hầu hết về cơ bản nếu người mẹ khoẻ mạnh tất sinh con khoẻ mạnh. Người mẹ có tâm hồn cao đẹp với mọi người hết lòng vì chồng vì con tất phải giáo dục người con như vậy. Tất nhiên, cũng có trường hợp ngoại lệ song điều ấy không phải ở bản và trong khi tìm hiểu vấn đề này chúng tôi không chú ý đi sâu nghiên cứu. Chúng tôi chỉ muốn khẳng định vai trò của người mẹ trong việc giáo dục con gái trong tình yêu vì là nền tảng cho tình gia đình và hạnh phúc mai sau của con người.

Tôi đã viết: "Toàn bộ sự giáo dục ở ngay trong cuộc sống mẫu mực của các bạn và con luôn luôn bắt chước". Chúng tôi ra câu hỏi người mẹ có những phẩm chất nào đã ảnh hưởng đến việc giáo dục tình yêu cho con cái? Những phẩm chất của người mẹ chính cũng là thể hiện của người mẹ mà các em nhận thấy. Tuy nhiên chúng tôi cũng cho rằng, những phẩm chất sau đây chính là sự thể hiện nguyện vọng và mong muốn của con gái với những người mẹ của mình.

STT	Những phẩm chất của người mẹ ảnh hưởng đến tình yêu của con gái	Số lượng	%
1	Tốt bụng	125	69%
2	Nhân hậu, vị tha	121	67%
3	Chung thuỷ trong tình yêu	114	63.3%
4	Nhường nhịn	114	63.3%
5	Dịu dàng, hiền hoà	96	53.3%
6	Gương mẫu trong hành vi cử chỉ	94	52%
7	Có tinh thần cầu tiến bộ	87	48%
8	Quan tâm giúp đỡ mọi người	81	45%
9	Đảm đang trong gia đình	81	45%
10	Chăm sóc thương yêu con	77	43%
11	Có tinh thần trách nhiệm	69	38%

Qua 220 đối tượng nghiên cứu chúng tôi nhận thấy hầu hết các em nữ đánh giá các phẩm chất tốt của người mẹ từ đó ảnh hưởng đến tình yêu của các em.

Đó cũng chính là phẩm chất của người phụ nữ mới: giỏi việc nước, đảm việc nhà, trung thực, đảm đang do Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động. Đó cũng chính là

những phẩm chất cần thiết cho tình yêu chung thủy, cho hạnh phúc gia đình mai sau. Vì kiện thời gian có hạn chúng tôi không đi sâu phân tích hết các phẩm chất của người mẹ và sự đánh giá của các em nữ. Chúng tôi chỉ dừng lại phân tích một số phẩm chất của người mẹ được các em đánh giá cao và mẹ của các em đã biểu hiện.

Tốt bụng:

Qua bản điều tra cho thấy: muốn giáo dục cho con có tình yêu trong sáng hơn người mẹ phải là người tốt bụng đối với con cái với mọi người. Tốt bụng với con cái, với người là cơ sở, là cầu nối để cho con người làm điều thiện - sẵn sàng tha thứ hy sinh vì khác - quên mình đi ở cái tôi khác đó là phẩm chất cao đẹp của tình yêu. Tốt bụng với người khác không phải vì những lời nói việc làm nhỏ nhặt tuy rằng có ai đó làm hại ta song ta không chấp nhận sẵn sàng rộng lượng tha thứ cho họ. Trong tình yêu, trong hôn nhân gia đình rất cần đến phẩm chất này. Bởi lẽ ai chẳng có lúc sai lầm, thiếu sót.

Em L. lớp hoá I trường Đại học Sư phạm - ĐHQG Hà Nội viết: "Mẹ em luôn là người tốt bụng - mẹ chẳng giận ai bao giờ ngay cả mẹ em biết thừa là ai đó không tốt với em. Nếu họ cần giúp đỡ gì mẹ lại sẵn sàng giúp họ".

Chung thủy trong tình yêu.

Để bảo đảm cho một tình yêu bền vững là nền tảng vững chắc của một gia đình. Vì chung thủy trong tình yêu là phẩm chất được các em đánh giá cao. Sự phản bội trong tình yêu đã làm tiêu tan gia đình, tình yêu đẹp. Thời gian có thể làm phai nhạt sắc đẹp, sự khoẻ mạnh, trẻ trung song tình yêu phải theo năm tháng của dòng thời gian sẽ làm cho con người ta luôn thấy trẻ trung xinh đẹp. Đó là dòng nhựa sống nuôi dưỡng mọi tình yêu - nó sẽ là sức sống cho tình yêu trẻ trung và tươi đẹp mới - làm cho con người sẽ luôn có nghị lực trong cuộc sống. Nếu không có sự chung thủy trong tình yêu sẽ dẫn đến sự huỷ hoại thể xác và tinh thần kéo theo biết bao đau khổ cho người khác. Chính vì những bài học thực tế của cuộc sống làm cho các em nữ sinh đã thấm thía và cầu mong ở người mẹ của mình cần và phải có phẩm chất ấy.

Có tinh thần trách nhiệm.

Tuy là phẩm chất các em xếp thứ 10 song lại là phẩm chất rất quan trọng - Nó quan trọng không chỉ trong tình yêu, trong hôn nhân gia đình mà cả trong công tác, trong giao tiếp với mọi người. Người có tinh thần trách nhiệm là người chịu trách nhiệm với gia đình, bạn bè - sẵn sàng hoàn thành mọi công việc của tập thể của gia đình. Lo toan, sắp xếp mọi việc để bảo đảm nhiệm vụ chung. Trong tình yêu, trong hôn nhân gia đình - người có tinh thần trách nhiệm là người biết đặt nhiệm vụ của người yêu, người vợ (chồng), con cái, bạn bè tập thể lên trên hết, lo lắng cho họ - giữ đúng lời hứa với họ lúc khó khăn, hoạn nạn như lúc vui vẻ sung sướng, chứ không phải là loại người "giàu đối bạn, sang đối vợ", "núi này, trông núi nọ". Khi trong tình yêu, trong quan hệ với mọi người mà ai đó có tinh thần trách nhiệm sẽ thể hiện các phẩm chất như có tinh thần cầu tiến bộ, đảm đang trong gia đình chăm sóc thương yêu con.

Quan tâm giúp đỡ mọi người.

Người mẹ hơn ai hết đã cống hiến tất cả sức lực của mình cho con cái. Đó chính là để làm nảy sinh điều thiện sau này - và cũng là nền tảng cho tình yêu thương con người. Bởi lẽ, người còn tiếc hơi ấm của tấm lòng mình không trao cho người khác là người ích kỷ. Người không tin ở điều thiện và không phục vụ điều thiện ngay từ nhỏ, ngay từ trong gia đình.

người ở có tâm hồn nghèo nàn. Trong khi hiến toàn bộ nhiệt tình của tâm hồn mình cho người một cách hào phóng, bản thân con người cũng trở nên phong phú hơn. Bởi vì, khi hằng những tài năng mà cả tình yêu cũng nở rộ. Tất cả những gì tốt đẹp mà thiên nhiên cho thế nào cũng rục rờ. Người ấy sẽ tìm được chỗ đứng trong cuộc đời, sẽ có cả tình yêu hạnh phúc. Sự hy sinh, sự quan tâm đến người khác dường như bản chất sẵn có, là thiên của người mẹ. Mẹ hy sinh hơi ấm niềm vui cho con, rồi thế hệ sau lại tiếp tục hy sinh con... Ở đây có một cái gì rất cụ thể riêng lẻ mà lại rất chung và khái quát. Do đó, sự tâm, sự cống hiến cho người khác là niềm vui là nghĩa vụ là hạnh phúc của người mẹ. Sự hy sinh cho con đến sự quan tâm giúp đỡ người khác, từ tình cảm tương chừng là đơn lẻ và tình cảm cao thượng; và tình yêu thương con người là cầu nối con người thành nhân loại mà người mẹ đã gieo vào lòng con mình.

Trong thời buổi cơ chế thị trường hiện nay không hiếm gì người mẹ khuyên con mình đi rank, tính toán lo toan chọn cho mình một "người yêu lý tưởng" theo mẫu:

"Ti vi, tủ lạnh, hơn đa
Thiếu ba thứ ấy không ra con người"

Song đại đa số người mẹ chân chính qua các em đánh giá đều cho rằng người mẹ của các đã quan tâm chăm sóc giúp đỡ người khác. Đó mới là hạnh phúc chân chính. Bởi vì, người mẹ như thế đã hiểu và dạy con gái rằng: Người ta thường đòi hỏi số phận ban mình hạnh phúc, công danh phú quý.

Những người giàu có nhất không phải là người hưởng thụ nhiều nhất, mà là người hào hơn vì hết là người cống hiến cả đời mình cho tình yêu, hạnh phúc cho người khác.

Người mẹ nào mà chẳng mong con sống sung sướng hạnh phúc. Nhưng thế nào là hạnh phúc lại là vấn đề phức tạp. Hêghen đã nói: "Bản chất đích thực của tình yêu là giúp cho ý ta chối bỏ được bản thân, để quên mình trong cái "tôi" khác, nhưng đồng thời lại tìm mình, làm chủ bản thân trong chính sự tan biến và quên mình ấy".

Kết luận

A.S Makarenco đã viết: "Việc cho ra đời một đứa con phải luôn luôn gắn liền với ý thức, nghĩa vụ và trách nhiệm đạo đức... Vấn đề là ở chỗ các bạn đem lại cho Nhà nước Xã hội chủ nghĩa một con người và công dân như thế nào?"

Do đó, trước hết và là điều cơ bản người mẹ phải gương mẫu trong mọi hành vi, cử chỉ với chồng, con cái... Giáo dục cho con gái nói riêng và các con nói chung có một tình yêu, chân chính một trong những nội dung tất yếu của con người mới. Hơn ai hết bản thân người mẹ phải thể hiện tình yêu chung thủy, chân thành với chồng với bạn bè, với con cái bằng nghĩa chung, khái quát và cụ thể của khái niệm tình yêu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Khắc Viện. *Ngây thơ*, NXB Phụ nữ, Hà Nội 1978.
2. Nguyễn Khắc Viện. *Lòng con trẻ*, NXB Phụ nữ, Hà Nội 1990.
3. V.A Xukhomlinski. *Giáo dục con người chân chính như thế nào*, NXB Giáo dục 1994.

LOVES FOR CHILDREN

LE THI BUNG

Teacher's Training College - VNU

One of the expectations of the family in general and the mother in particular is happiness to children in future. The mother loves all her children but daughters are better cared for. From her own experiences mother understands and sympathizes with daughter who will, sooner or later, assume in - born responsibilities of a mother. The attention of the mother to her daughter. The result of a survey of 220 students from Haihung Teacher's Training High Schools and Teacher's Training College - VNU reveals the mother characters which influence on the lover selection of her children include : fgenerality, sincerity, love and care for everybody.